

Số: 446/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2018

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 448 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nêu lên một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Hiện nay, người dân đang tập trung thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, bà con phân khởi vì trúng mùa được giá; giá thịt heo, cá tra tăng, năng suất và giá cả hoa màu ổn định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số địa phương (TX Tân Châu, huyện Thoại Sơn, huyện An Phú) ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa, hoa màu của nông dân.

Nông dân xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đề nghị các ngành chức năng địa phương trong thời gian tới quan tâm phục vụ nước tưới khu vực đường máng cấp 2 cho bà con sản xuất hoa màu. Mở đường từ đầu máng cấp 2 đến giáp đường bờ đê ngăn lũ núi (khoảng 500m) để bà con vận chuyển lúa được dễ dàng và thuận tiện hơn.

2. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về giáo dục:**

- Dư luận quan tâm, lo lắng trước các sự việc xảy ra trong ngành giáo dục được báo chí đưa tin trong thời gian gần đây như: Nhân phẩm nhà giáo bị chà đạp từ việc cô giáo ở trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bị phụ huynh bắt quỳ gối 40 phút do cô giáo phạt học trò quỳ gối; học sinh lớp 8 trường THCS Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã có hành vi bóp cổ, đe dọa giáo viên tiếng Anh ngay tại lớp học; việc tuyển dụng dư thừa hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

- Đối với tình trạng bỏ học của học sinh: Theo phản ánh của những người được hỏi, có 76,5% (343/448) ý kiến cho rằng hiện nay tình trạng học sinh bỏ học (nhất là ở cấp trung học cơ sở) ở một số địa phương có xảy ra nhưng chỉ là những trường hợp đơn lẻ, không phổ biến. Tình trạng bỏ học của học sinh là do những nguyên nhân: Phải theo cha mẹ đi làm ăn xa (51% (229/448 ý kiến)); cha mẹ lo làm ăn buôn bán, thiếu quan tâm chăm sóc các con (17% (76/448 ý kiến)); hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện đến trường (16% (71/448 ý kiến)); một số học sinh học lực yếu nên chán học (16% (71/448 ý kiến)).

Ngoài các nguyên nhân trên, một số ý kiến cho rằng: Do bệnh thành tích, các em chưa đủ chuẩn kiến thức để lên lớp nhưng nhà trường cũng nâng đỡ đưa lên lớp, nên xảy ra tình trạng ngồi nhầm lớp ở nhiều khối lớp học gây khó khăn trong vấn đề giảng dạy và tạo tâm lý chán học cho học sinh khi không theo kịp với chương trình; việc phân phối nội dung chương trình học quá sức của học sinh (nội dung chương trình thì nhiều mà thời gian bố trí để dạy thì ít). Đặc biệt là khối lớp 1 quá nặng trong khi các

em chưa đọc thông, viết thạo mà lại học quá nhiều môn, nhiều buổi; tâm lý hiện nay là khi ra trường khó tìm được việc làm, nên một số phụ huynh cũng không muốn cho con em mình đi học; một số phụ huynh muốn cho con nghỉ học để lao động kiếm tiền phụ giúp gia đình; phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao làm học sinh căng thẳng, không hiểu bài, chán học, bỏ học; công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên đôi lúc chưa tốt, chưa nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, tâm lý học sinh, sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình còn hạn chế...

Từ những nguyên nhân trên, dự luận đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng bỏ học trong thời gian tới:

+ Cải cách nội dung chương trình sách giáo khoa gồm những môn học bài, ngành giáo dục nên cho cô đọng lại để học sinh bớt đi phần nào sức ép từ việc phải học quá nhiều; có giải pháp khắc phục bệnh thành tích, ngồi nhầm lớp; tăng cường phụ đạo đối với những học sinh yếu kém để hạn chế tình trạng bỏ học vì học yếu; thường xuyên giữ mối liên lạc giữa gia đình, nhà trường và xã hội để có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học sinh có biểu hiện sa sút dẫn đến nguy cơ bỏ học.

+ Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, lợi ích của việc học tập của con em mình; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo để có điều kiện đến trường. Vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp tài trợ nhiều suất học bổng nhằm tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho các em. Công tác vận động phụ huynh nên thực hiện trong dịp Tết, vì thời gian này phụ huynh thường có mặt đầy đủ, có thể tư vấn, vận động được dễ dàng hơn.

+ Ngành giáo dục cần quan tâm quản lý việc dạy thêm của giáo viên để tránh tình trạng giáo viên ưu ái, thậm chí dạy trước và có đáp án các bài sẽ kiểm tra tại lớp cho học sinh được giáo viên dạy thêm. Những em không học thêm do những lý do khác nhau cảm thấy bị thiệt thòi dẫn đến tâm lý chán học.

+ Thành lập tổ tư vấn học đường trong nhà trường để hỗ trợ động viên các học sinh bỏ học. Tổ tư vấn có trách nhiệm tìm hiểu nắm hoàn cảnh, tâm tư của từng em nhất là những học sinh có nguy cơ bỏ học để giúp đỡ kịp thời.

* Về y tế:

- Huyện An Phú: Việc Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Ky, xã Quốc Thái trước đây bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh nội trú được thanh toán tiền bảo hiểm y tế; tuy nhiên, theo văn bản số 618/BYT-KCB, ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế về việc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực khi điều trị bệnh nội trú thì không được thanh toán bảo hiểm y tế. Vấn đề này ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Người dân đề nghị ngành y tế quan tâm, có giải pháp phù hợp để giúp người dân được thuận lợi hơn trong việc khám, điều trị bệnh.

- Theo phản ánh ở huyện Thoại Sơn, hiện nay, các trường hợp người dân bị bệnh nan y muốn được hưởng trợ cấp của Nhà nước phải có chứng nhận của Hội đồng giám định y khoa, trong khi đó người bệnh đã có kết luận bệnh án của Bác sĩ tại các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ nhưng không được chấp nhận. Người dân phải mất thời gian và tốn thêm chi phí giám định y khoa khoảng 2 triệu đồng mới được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Được biết, đây là quy định chung, tuy nhiên người dân đề nghị ngành y tế cần quan tâm nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

- Có ý kiến phản ánh, hiện nay dịch bệnh thủy đậu đang có chiều hướng phát triển đối với học sinh trường tiểu học trên địa bàn tỉnh và một số hộ dân ở khu dân cư.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Thành phố Long Xuyên:

+ Có 09/19 ý kiến của các vị Ủy viên, Báo cáo viên Ủy ban MTTQ tỉnh cư trú trên địa bàn thành phố Long Xuyên tiếp tục phản ánh chưa hài lòng với việc triển khai dự án đầu tư, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn thành phố. Đối với vấn đề này, UBND thành phố Long Xuyên đã có Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 13/3/2018 về việc nâng cấp các tuyến đường thành phố Long Xuyên (có báo cáo đính kèm).

+ Người dân tại khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh bức xúc về nắp cống góc đường Nguyễn Nhạc - Nguyễn Lữ đã bị hư nhiều ngày qua, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng của người dân, đặc biệt là đối với trẻ em.

+ Người dân dọc các tuyến đường trung tâm thành phố Long Xuyên tiếp tục phản ánh trước cảnh kẹt xe trong giờ cao điểm do đào đường, thi công; nhiều tuyến đường nội ô cát, đá lồi lõm; một số hố ga của hệ thống xử lý nước thải thi công kéo dài (đặc biệt là hố ga nước thải đầu đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh giáp với Quốc lộ 91) cản trở giao thông từ trước Tết Mậu Tuất đến nay.

- Thị xã Tân Châu: Người dân tiếp tục phản ánh các dự án, công trình đường giao thông, cầu... xây dựng với tiến độ chậm cụ thể như: Cầu Tân An, đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Công Nhân. Người dân đề nghị các ngành chức năng đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

- Huyện Tịnh Biên:

+ Tuyến đường từ khu vực chợ Nhà Bàng đến khu vực Cây Mít (xã Nhon Hưng) được gọi là đường Hương lộ 8, đường này có đi qua khu di tích lịch sử Chùa Hòa Thạnh, nơi thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh - cụ Nguyễn Sinh Sắc từng trú ngụ và hoạt động cách mạng. Khi có chủ trương đổi tên đường (đường Hương lộ 8 thay đổi thành tên khác), hai địa phương không phối hợp nhau, đoạn đường thuộc địa phận thị trấn Nhà Bàng thì đặt tên Nguyễn Sinh Sắc, đoạn đường thuộc địa phận xã Nhon Hưng thì đặt tên đường Cây Mít. Người dân đi qua con đường này cảm thấy phản cảm khi cùng một con đường mà có hai tên khác nhau. Người dân đề nghị chính quyền địa phương nên thống nhất lấy tên tuyến đường chung là đường Nguyễn Sinh Sắc.

+ Việc xây dựng vỉa hè dọc Hương lộ 8, thuộc xã Nhon Hưng để đạt chuẩn xã nông thôn mới là phù hợp; tuy nhiên, việc xây dựng vỉa hè lấn vào đường mương thoát nước làm đường bị hẹp lại, khi trời mưa, nước thoát không kịp, tràn vào nhà dân nên nhiều hộ chưa hài lòng.

- Huyện Châu Phú: Trục đường ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu đoạn từ Nhà máy Giải phóng 2 đến ngã ba Bền đò Thị Đam xuống cấp nghiêm trọng cần phải sớm sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa tuyến đường này, người dân đề nghị các ngành chức năng địa phương nên thành lập Ban vận động, công khai thu, chi tài chính để nhân dân địa bàn ấp biết; tránh tình trạng một số người dân cho rằng chính quyền huy động tiền ở ấp này được đầu tư vào làm đường cho ấp khác.

*** Về môi trường:**

- Thành phố Long Xuyên:

+ Người dân tiếp tục phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường, xả nước thải của khu đô thị Sao Mai tại rạch Thông Lưu - Tổng Hội và việc xử lý các hộ xả rác thải sinh hoạt xuống rạch. Đối với vấn đề này, Sở Tài Nguyên và Môi trường có Công văn trả lời số 504/STNMT-MT ngày 05/3/2018 (có Công văn gửi kèm); đường Nguyễn Chích - Thiên Hộ Dương, tổ 4, phường Bình Khánh xuống cấp, ngập úng gây ô nhiễm môi trường.

+ Địa bàn phường Đông Xuyên, tình hình nuôi gà đá khá nhiều ở địa bàn khu dân cư dễ dẫn đến phát sinh dịch bệnh cần được các ngành chức năng xử lý; hộ dân khu vực khóm Đông Thành, Đông Hưng, phường Đông Xuyên phản ánh việc các hộ dân nuôi chó phóng uế trên vỉa hè, đặc biệt là các tuyến đường mới xây dựng kang trang sạch đẹp làm mất vẻ mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

- Huyện Tịnh Biên: Chủ trương khuyến khích mọi người đồng hành cùng doanh nghiệp đến huyện đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là hoàn toàn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Qua kêu gọi đầu tư, có công ty Thanh Bình - Vĩnh Long nhập phế liệu từ Campuchia về địa điểm tập kết tại bờ Bắc kênh Vĩnh Tế (đầu cầu Hữu Nghị cũ); tuy nhiên, công ty này mỗi ngày nhập hàng trăm tấn phế liệu, khi trời mưa dẫn đến tình trạng phế liệu bị rỉ sét tụ lại thành dòng chảy xuống kênh Vĩnh Tế có màu đỏ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Người dân đề nghị các ngành chức năng trên địa bàn huyện nhắc nhở công ty và có giải pháp xử lý để người dân an tâm sản xuất và sử dụng nước sinh hoạt.

- TP.Châu Đốc: Dư luận phản ánh vẫn còn tình trạng một số người dân thiếu ý thức, xả rác bừa bãi nơi công cộng, nơi vui chơi, giải trí. Nhất là sau khi xem biểu diễn văn nghệ. Việc thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải tại khu du lịch Núi Sam còn hạn chế.

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến phản ánh lò gạch ông Nguyễn Văn Giàu ấp An Thị, xã An Thạnh Trung hoạt động gây ô nhiễm môi trường đến nay vẫn chưa được các ngành chức năng kiểm tra, nhắc nhở.

- Huyện An Phú: Có ý kiến phản ánh, tại một số khu dân cư xã Vĩnh Hậu do không có nơi xử lý rác tập trung, nên người dân bỏ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Huyện Tri Tôn: Người dân quan tâm, bức xúc nhất về vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo ở chợ rau, chợ cá của thị trấn Tri Tôn.

- Dư luận tiếp tục phản ánh tình trạng một số cơ sở cho thuê mướn âm thanh lưu động, hoạt động chưa đúng quy định, gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

*** Hôn nhân gia đình:**

- Huyện Châu Thành: Giới luật gia phản ánh, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật cho thấy, tình trạng ly hôn trong giới trẻ có chiều hướng tăng.

*** Công tác phòng chống tham nhũng:**

Theo dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua, việc xử lý đối với tài sản tăng thêm của cán bộ, công chức không giải trình được nguồn gốc đang là nội dung được nhiều người quan tâm (theo dự thảo quy định cần đánh thuế thu nhập 45% đối với giá trị tài sản hay tịch thu toàn bộ tài sản sung công quỹ). Có ý kiến cho rằng tịch thu toàn bộ tài sản sung công quỹ hay đánh thuế thu nhập 45% đều không có cơ sở và không phù hợp với pháp luật hiện hành ở nước ta. Bởi vì hệ thống pháp luật hiện hành ở nước ta chưa đầy đủ để Nhà nước quản lý tài sản, thu nhập của công dân. Thông thường tài sản bất minh nếu chứng minh là

tham nhũng phải tịch thu 100% (đây là trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật), trường hợp không chứng minh được thì không thể tịch thu. Nếu đánh thuế thu nhập 45% đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc thì mặc nhiên Nhà nước đã hợp thức hóa tài sản bất minh của một số quan chức tham nhũng chưa bị phát hiện.

*** Về du lịch:**

- TP. Châu Đốc:

+ Việc các ngành chức năng đã xử lý công ty TNHH MGA buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa xứ trên đỉnh Núi Sam được dư luận và người dân địa phương đồng tình cao.

+ Mặc dù đã được các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các khu du lịch; tuy nhiên, dư luận vẫn còn phản ánh và không hài lòng với tình trạng khu du lịch Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam hiện nay vẫn còn nạn “cò các loại” từ việc mua đồ cúng đến chỗ nghỉ, ăn uống, quay vòng lễ vật...những cò này chèo kéo, gây phiền phức cho người đi lễ chùa và khách du lịch từ nơi khác đến làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của tỉnh nhà trong mắt du khách.

3. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Dư luận đặc biệt quan tâm và đồng tình việc phát hiện và triệt phá đường dây "Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dư luận cũng lo lắng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ của lực lượng Công an, tình hình trên cho thấy tội phạm diễn biến rất phức tạp có hệ thống, ngay cả cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Thời gian gần đây, tội phạm giết người khá phổ biến trong thanh thiếu niên, như vụ Nguyễn Hải Dương thảm sát 6 người ở Bình Phước, Nguyễn Hữu Tình giết cả gia đình 5 người ở Sài Gòn...hay vụ Nguyễn Anh Hòa sinh năm 1997 ở Hòa An – Chợ Mới giết người mới đây, từ nguyên nhân rất nhỏ nhặt mà thủ phạm là những thanh niên quê ở An Giang đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người dân An Giang dẫn đến tình trạng hiện nay thanh niên An Giang (*nhất là nam*) khó xin việc làm tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (do các công ty tuyển dụng công nhân còn rất e ngại, lo sợ tình trạng trên).

Mặt khác, dư luận cho rằng đây là hiện tượng bạo lực, mất nhân tính, máu lạnh... cần báo động trong xã hội. Dư luận đề nghị các ngành chức năng có nhiều giải pháp để hạn chế và ngăn chặn; đồng thời vấn đề giáo dục đạo đức thế hệ trẻ cần phải được phát huy nhiều hơn nữa trong xã hội, nhất là thời kỳ phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin như hiện nay.

- Thành phố Long Xuyên:

+ Việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông của công an xã Mỹ Hòa Hưng tạm giữ sổ hộ khẩu và yêu cầu đương sự nộp phạt xong sẽ trả lại sổ đã gây ảnh hưởng đến các thành viên khác trong hộ khi liên hệ làm các thủ tục hành chính khác.

+ Có ý kiến phản ánh, khoảng hai tháng gần đây tình hình vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng mô tô đi qua thành phố Long Xuyên sôi động và công khai hơn so với thời gian trước. Hiện nay, khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mỗi ngày thường xuất hiện từng tốp xe mô tô (hơn 10 chiếc) chở đầy thuốc lá, rú ga, chạy với tốc độ cao từ hướng cầu Tôn Đức Thắng qua đường Hà Hoàng Hồ và đường Ung Văn Khiêm hướng ra quốc lộ 91 để đi về Vàm Cống, Thốt Nốt. Tình hình trên, có phản ánh

nhưng đến nay vẫn tồn tại, dư luận cho rằng lực lượng chức năng chống buôn lậu chưa làm hết trách nhiệm.

- Huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Tịnh Biên: Tình hình sử dụng chất ma túy, khá phổ biến trong thanh thiếu niên, đây là nguồn gốc của tội phạm, mặc dù các ngành chức năng tập trung phát hiện ngăn chặn, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, là hiểm họa của đất nước, làm băng hoại một bộ phận thế hệ trẻ; tình trạng trộm cắp tài sản, trộm cắp xe honda... trên địa bàn huyện Tịnh Biên vẫn còn diễn ra.

- Thành phố Châu Đốc, huyện Tri Tôn: Dư luận phản ánh tình hình vận chuyển hàng lậu từ Campuchia sang Châu Đốc diễn biến thường xuyên, nhân dân mong muốn Nhà nước quan tâm, có nhiều giải pháp xử lý mạnh hơn; tình trạng người dân Việt Nam qua Campuchia đánh bạc vẫn còn xảy ra, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội (Tri Tôn).

4. Qua năm dư luận về việc triển khai phiếu hỏi và chất lượng Báo cáo năm tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua được các vị Ủy viên, báo cáo viên, cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng tình và đánh giá cao, cụ thể như sau:

- Đối với phiếu hỏi hàng tháng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Có 100% ý kiến cho rằng nội dung phù hợp, dễ triển khai thực hiện và nên duy trì trong thời gian tới. Một số ít ý kiến khác cho rằng có một số lĩnh vực mang tính chuyên ngành còn khó trả lời đối với cộng tác viên không công tác ở lĩnh vực chuyên môn; đề nghị nên tập trung nắm các vấn đề đang thu hút sự quan tâm trên thông tin đại chúng và phù hợp với từng thời điểm; đối với một số lĩnh vực thuộc chuyên môn cần chứng minh bằng số liệu cụ thể nên có thêm ô không rõ (không biết) để dễ đánh dấu vào phiếu.

- Đối với báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hàng tháng: Qua ý kiến của những người được hỏi, có 80% (358/448) ý kiến cho rằng báo cáo đạt chất lượng tốt, 20% (90/448) đạt chất lượng khá.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp các ngành chức năng huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu để bà con nông dân chủ động phòng tránh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu và có giải pháp xử lý đối với một số địa điểm bị ô nhiễm môi trường đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông - Vận tải: Quan tâm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Y tế: Phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng ngừa dịch thủy đậu nhất là đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm đến những vấn đề bức xúc và các ý kiến đề xuất của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chèo kéo, “cò các loại”, gây phiền phức cho người đi lễ chùa và khách du lịch; nhắc nhở chính quyền địa phương có giải pháp xử lý nghiêm đối với tình trạng ca hát quá giờ quy định, ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của người dân.

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy theo phản ánh của người dân được nêu trong báo cáo. Phối hợp với Chi cục quản lý thị trường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu.

+ Công ty TNHH MTV Phà An Giang: Tăng cường lực lượng quản lý và điều tiết giao thông ở các bến phà như: Phà Vàm Cống, An Hòa, Châu Giang đồng thời nâng tần suất qua lại nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

3. Kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên: Thường xuyên quan tâm nắm tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc nâng cấp các tuyến đường của thành phố Long Xuyên; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân biết về chủ trương này; phản ánh kịp thời tình hình cho cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh với nội dung trả lời cụ thể đính kèm theo báo cáo.

Căn cứ vào tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Đ/c Bùi Thị Thanh, PCT UB TWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UB TWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận TU; Ban Tuyên giáo TU;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục - Đào tạo;
- Sở Văn hóa-Thể thao -Du lịch;
- Sở NN và phát triển NT;
- Công an tỉnh;
- Chi cục QLTT tỉnh;
- Cty Phà An Giang;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND 11 H, TX, TP;
- BTT.UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.



Từ Thanh Khiết